

ประเทศไทยเปิดโมเดล “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” รับชาวต่างชาติ 1 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายงานผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่องภาวะเศรษฐกิจและแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว และสิ่งที่น่าสนใจของมตินี้คือ การเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนแล้วและมีผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบ จะสามารถเดินทางเข้าภูเก็ตโดยตรงผ่านเครื่องบิน และสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัว โดยมีกำหนดดำเนินการในช่วงไตรมาสที่สามของปี คือ กรกฎาคม - กันยายน 2564 หากได้ผลดี ก็จะขยายไปพื้นที่อื่น คือ กระบี่ พังงา ภูเก็ต พัตยา และเชียงใหม่ในไตรมาสที่สี่ของปี มาตรการนำร่องที่ภูเก็ตนี้ เรียกกันว่า ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

คำว่า sandbox มีมานานนับร้อยปีโดยหมายถึงกระบะหรือบริเวณที่กั้นไว้เป็นพิเศษเพื่อใส่ทรายให้เป็นที่เล่นของเด็กเล็ก ต่อมามีการใช้กันในระบบเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ซึ่งหมายถึง การทดสอบซอฟต์แวร์ใหม่โดยแยกให้อยู่ในขอบเขตที่จำกัด ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการทำงาน (operating system) และใช้ในระบบอื่น เช่น การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้บางธนาคารใช้ regulatory sandbox ในการทดสอบระบบจ่ายเงิน เป็นต้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ จนอาจเกิดความเสียหายต่อการเงินการคลัง

เป้าหมายของแซนด์บ็อกซ์คือทดสอบก่อนนำไปใช้จริง คล้ายกับการจัดทำโครงการนำร่องเพื่อทดสอบความ

เป็นไปได้ก่อนนำไปขยายผลในวงกว้าง ดังนั้น มาตรการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” จึงเป็นการใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นที่ทดลองเปิดการท่องเที่ยวสำหรับคนต่างชาติ หากไม่ได้ผลก็ไม่ใช่เป็นไร ไม่กระทบต่อจังหวัดอื่น แต่หากได้ผล ก็จะนำไปขยายในพื้นที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ต่อไป มาตรการนี้จึงเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดรับการท่องเที่ยวให้กลับมาเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของประเทศ

ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการฯ ได้รับทราบและให้ความเห็นชอบกับมาตรการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ซึ่งนำเสนอโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์การดำเนินการโดยละเอียดคือ

1. เปิดสำหรับชาวต่างชาติซึ่งได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง
2. ผู้เดินทางต้องมีหลักฐานการประกันสุขภาพครอบคลุมโรคโควิด-19 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ
3. เด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปีสามารถเดินทางเข้ามาได้หากมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนแล้ว
4. บุคคลอายุ 6 - 18 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงภูเก็ต
5. ผู้เดินทางต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจากประเทศต้นทาง โดยชนิดของวัคซีนที่ได้รับจะต้อง

ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือได้รับ การรับรองจากองค์การอนามัยโลก

6. ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันแจ้งเตือนเมื่อเดินทางมาถึง
7. ต้องเดินทางจากสนามบินภูเก็ตเข้าสู่โรงแรมที่พัก ที่ผ่านมาตรฐาน SHA+ (safety health administration plus หรือมาตรฐานความปลอดภัยด้าน สุขอนามัย) ด้วยพาหนะที่กำหนดเพื่อรอผลตรวจ RT-PCR เป็นลบก่อน
8. หากประสงค์เดินทางไปจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย ต้องพำนักในโรงแรมที่พักในจังหวัดภูเก็ต อย่างน้อย 14 วัน ยกเว้นเดินทางไปประเทศอื่น หรือกลับประเทศต้นทาง
9. การตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นไปตามมาตรการการ ควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข
10. ทำกิจกรรมท่องเที่ยวได้ภายใต้มาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A (D: Distancing เว้นระยะห่าง M: Mask wearing สวมหน้ากาก H: Hand washing ล้างมือบ่อยๆ T: Temperature ตรวจวัด อุณหภูมิ T: Testing ตรวจเชื้อโควิด-19 และ A: Application ไทยชนะ)

ข้อกำหนดทั้ง 10 ดูเหมือนจะยุ่งยาก แต่คงยุ่งยาก เฉพาะกรณีที่มีเด็กมาด้วย เพราะต้องรอเก็บตัวอย่างที่ สนามบินเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19

ข้อน่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือ นักท่องเที่ยวจะไป

เลือกพักโรงแรมตามใจชอบไม่ได้ ต้องเป็นโรงแรมที่ได้ มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ระดับ SHA+ ซึ่ง ตอนนี้อยู่ในภูเก็ตมีลงทะเบียนไว้ 280 แห่งแล้ว

ขณะนี้ สายการบินหลายสายเตรียมพร้อมที่จะบินตรง เข้าภูเก็ตแล้ว ทั้งการบินไทย Air Arabia, Air France, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Qatar, Singapore Airlines เป็นต้น

หวังว่า “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” จะช่วยให้เศรษฐกิจของ จังหวัดภูเก็ตกลับมาฟื้นตัวได้ คาดกันว่า จะมีนักท่องเที่ยว เดินทางมาประมาณ 129,000 คน และทำรายได้เข้า ประเทศมากกว่า 11,400 ล้านบาท เหนือสิ่งอื่นใด การนำ ร่อง tourism sandbox ที่ภูเก็ตจะเป็นการปูทางให้แก่สถาน ที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้นำไปเป็นแนวปฏิบัติในไตรมาสต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตเองก็ต้องช่วยกันลดความเสี่ยงของ การระบาด โดยยึดแนวทาง D-M-H-T-T-A อย่าง เคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดระบาดรุนแรงจนนักท่องเที่ยวไม่ กล้าเดินทางมา ขณะนี้ จังหวัดภูเก็ตน่าจะเป็นจังหวัดที่มี อัตราการฉีดวัคซีนโควิด-19 สูงที่สุดในประเทศไทย คือ จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน มีคนฉีดเข็มแรกไปแล้ว 333,570 คน (ครอบคลุมร้อยละ 60.9) และเข็ม 2 137,625 คน (ร้อยละ 25.1) กว่าที่จะถึงวันที่ 1 กรกฎาคม ความ ครอบคลุมคงสูงขึ้นไปอีก จึงเป็นความหวังว่า จะเกิด ภูมิคุ้มกันในระดับชุมชน พร้อมทั้งจะรองรับแซนด์บ็อกซ์ ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป

นพ. วิวัฒน์ โรจนพิทยากร
บรรณาธิการ